



ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โทร.๐๕๓-๑๕๐๑๖๙ โทรสาร ๐๕๓-๑๕๐๑๗๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตั้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และการตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ/จังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้เครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชิญชวนกลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่าย และชุมชน ที่มีความสมัครใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ยื่นแบบขอจัดตั้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ ตำบล หรือระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ซึ่งกลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่าย ชุมชนที่ได้ยื่นการขอจัดตั้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมแล้ว โดยผู้แทน กลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่าย ชุมชนนั้น จะได้เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมระดับตำบล หรือระดับอำเภอ หรือระดับ จังหวัด และร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ/จังหวัด ในลำดับต่อไป

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่าย และชุมชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้ดำเนินงานวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากสภาวัฒนธรรมเป็น องค์กรที่มีบทบาทในการสร้างเวทีทางวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะวัฒนธรรมเป็นของประชาชน การดำเนินงานวัฒนธรรมจะบรรลุผลได้ต้องให้ประชาชนผู้เป็น เจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างมีบทบาทสำคัญ โดยระยะเวลาการรับจัดตั้ง เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม มีดังนี้

๑. รับจัดตั้งการเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๒. ดำเนินการตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล/เทศบาล ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. ดำเนินการตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
๔. ดำเนินการตั้งกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕